

บทคัดย่อ

เรื่อง ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

ลักษณะวิชา การเมือง

ผู้วิจัย นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 54

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของจีนต่อปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ และผลกระทบทางด้านความมั่นคงต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศึกษาสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ศึกษาแล้วนั้นมาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความร่วมมือของประชาคมอาเซียน และจัดทำข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน

ผลการวิจัยพบว่า หมู่เกาะสแปรตลีย์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก หากประเทศไทยสามารถอ้างกรรมสิทธิ์มีอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ได้ จะสามารถควบคุมเส้นทางการเดินเรือ และควบคุมยุทธศาสตร์ทางทะเล โดยจะสามารถกดดันจีน ญี่ปุ่น ได้ หวัน เกาหลี และถ้าจีนเข้าควบคุมบริเวณดังกล่าว จะสามารถสกัดกั้นการขยายอิทธิพลทางทะเลของอินเดีย และสหรัฐฯ และจะสามารถขยายอิทธิพลเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงช่องแคบมะละกา

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ของระบบระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงศตวรรษที่ 21 ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างระบบขั้วอำนาจเดียว (uni-polar) ไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ (multi-polar) เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ได้สั่นคลอนสถานภาพความเป็นประเทศมหาอำนาจของสหรัฐฯ อย่างมาก ขณะที่สหรัฐฯ กำลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ จีนได้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เข้มแข็ง ซึ่งได้เป็นรากฐานสำคัญต่อการผงาดขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของจีน ขณะเดียวกันจีนได้นำพลังความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการดำเนินนโยบายความมั่นคงของจีนต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะของการดำเนินนโยบายความมั่นคงที่แข็งแกร่ง ปราศจากการประนีประนอมกับประเทศในภูมิภาคต่อประเด็นปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้

ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันของสมาชิกอาเซียนที่สำคัญคือ ทุกประเทศจะต้องยึดมั่นในหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายทะเลและสนธิสัญญาอาเซียน, ทุกประเทศดำเนินการตามมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งทุกประเทศเห็นพ้องกันเมื่อปี ค.ศ.2002 มีการแสวงหากิจกรรมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ร่วมกัน และมีการถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ และทางทหาร และสำหรับประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้